



Số 19, 7 tháng 12, 2022

Trường St Joseph

10 Ina Avenue, Ottoway S A 5013

Telephone: (08) 8415 1100

Email: info@stjotto.catholic.edu.au

Website: www.stjotto.catholic.edu.au

Trong tất cả những điều yêu thích

Cửa hàng Đồng phục

Mở cửa vào Thứ Hai và Thứ Sáu từ 8g30 đến 9g30 sáng

Nhóm Sinh Hoạt Thiếu nhi

Thứ sáu - 10g sáng đến 11g30

Chăm sóc Ngoài Giờ Học

Hàng ngày

6g30 đến 8g30 sáng

và 3g đến 6g tối

Thứ ba 2g45 trưa đến 6g tối

Cần giữ chỗ trước

ĐT di động: 0437 863 067

Giáo xứ St. Maximilian Kolbe

Linh mục - Cha Marek Ptak CR

Điện thoại: (08) 8447 3223

Email: stmax@ottowayparish.com

Thánh lễ

Thứ bảy 6g30 tối

Chủ nhật 8g30 sáng Anh ngữ &

10g30 sáng Ba Lan ngữ

Thứ Tu 6g30 tối Anh ngữ & Ba Lan ngữ

Trừ Thứ Ba

(xin hỏi lại Giáo xứ)

Bản Tin

LỄ HỘI ĐƯỜNG Semaphore



Ban nhạc trường, **Peace and Harmony** trình diễn trước đám đông trong Lễ Hội Đường Semaphore ngày 27 tháng Mười Một. Các em thật là tuyệt vời!



Chúng ta nhìn nhận là trường chúng ta nằm trong đất nước Kaura. Chúng ta ghi ơn và tôn kính người Kaurna là những người tiếp tục gìn giữ đồng bằng Adelaide và tỏ lòng tôn kính các bậc Trưởng thượng trong quá khứ lần hiện tại.

Tin của Hiệu Trưởng

Thật khó mà tin được năm học 2022 sắp kết thúc nhanh chóng. Đó chắc chắn là một năm học với nhiều thử thách, bất ngờ, khúc ngoặt và ngã rẽ khi chúng ta cố vượt qua đại dịch Covid 19 trong ba năm liên tiếp.

Đối với tất cả các phụ huynh và người chăm sóc của chúng tôi, tôi muốn nói lời cảm ơn quý vị về sự hỗ trợ liên tục của quý vị khi chúng ta cùng nhau hợp tác vì lợi ích tốt nhất cho tất cả con em của chúng ta.

Khi nhìn lại năm học, tôi có những kỷ niệm đáng nhớ về những trải nghiệm sau đây mà con cái chúng ta đã được tham gia ngoài việc học tập hàng ngày của chúng; du ngoạn, dã ngoại, Ngày thể thao, đại hội thể thao, lễ phụng vụ, Ngày mở cửa STEM, Ngày bốn mạng thánh Joseph, Thể dục ba kỹ năng, Tuần sách, Ngày Đa văn hóa, Buổi tối vui vẻ cho gia đình, Lễ tốt nghiệp, Tập hợp và Chiến dịch Gây quỹ, v.v. cụ thể là vậy.

Khi chúng ta thấy mình đang ở trong Mùa Vọng, thời gian để chuẩn bị và chờ đợi, có một cơ hội, bất kể tuổi tác của chúng ta, để lùi lại và đánh giá các ưu tiên mà chúng ta đã dùng trong các lựa chọn hàng ngày của mình. Có cơ hội để kiểm điểm và cảm nhận sự 'nhắc nhở' nhẹ nhàng của Thần Linh. Vì vậy, khi Giáng sinh đến gần, giữa sự bận rộn của việc mua sắm và tổ chức, chúng ta nên có cơ hội để chú ý đến tiếng nói bên trong, tiếng nói kêu gọi chúng ta hãy nhìn đứa trẻ mới sinh vào thời điểm này trong năm, một thông điệp phản văn hóa để sắp xếp lại các ưu tiên của chúng ta, đặt con người lên trên đồ vật lên hàng đầu và đưa ra tiếng gọi yêu thương đầu tiên.

Theo lời của Đức Thánh Cha Phanxicô:

"Thế giới bảo chúng ta tìm kiếm thành công, quyền lực và tiền bạc; Chúa bảo chúng ta hãy tìm kiếm sự khiêm nhường, phục vụ và yêu thương."

Bản sắc Công giáo

Trong Giáo hội Công giáo, Mùa Vọng là giai đoạn chuẩn bị, kéo dài trong bốn ngày Chúa nhật, trước lễ Giáng sinh. Chữ Advent bắt nguồn từ từ tiếng Latinh *advenio*, có nghĩa là "đến với" và đề cập đến sự xuất hiện của Chúa Giêsu. Trước hết, chữ này đề cập đến việc chúng ta chào mừng lễ Giáng sinh của Chúa Giêsu; nhưng thứ hai, là việc Chúa Giêsu đến trong cuộc đời chúng ta qua ân sủng và Bí tích Rửa tội; và cuối cùng, đến lần xuất hiện thứ hai của Ngài vào cuối thời kỳ. Tại Trường St Joseph, chúng ta có cơ hội mời Chúa Giê-su bước vào cuộc sống của chúng ta thông qua các tương tác của chúng ta với những người khác, các mối quan hệ mà chúng ta xây dựng và thông qua các lễ kỷ niệm của trường và các sự kiện xây dựng cộng đồng.

Sau Mùa Vọng, chúng ta bước vào mùa Giáng sinh, là mùa ngắn nhất trong tất cả các mùa của giáo hội. Giáng sinh là mùa của niềm vui trọn vẹn. Đó là thời điểm Chúa bày tỏ tình yêu vĩ đại của Ngài dành cho chúng ta. Đó có thể là thời gian chữa lành và tái tạo sức mạnh. Giáng sinh là khi chúng ta kỷ niệm sự ra đời của con Chúa Kitô. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian để sinh ra. Sự ra đời của ngài đã mang lại niềm vui lớn cho thế giới. Những người chán chường, những nhà thông thái và các thiên thần đều bày tỏ sự phấn khởi khi biết về sự kiện trọng đại này. Họ biết đây không phải là một đứa trẻ bình thường. Các tiên tri đã nói về sự xuất hiện của Ngài hàng trăm năm trước.

Là người Công giáo, chúng tôi tin rằng chúng ta được tạo ra từ hình ảnh của Thiên Chúa. Điều này làm cho mỗi chúng ta trở nên độc đáo và đặc biệt như bản chất của chúng ta. Mùa lễ hội mang đến cơ hội để tạm dừng lại, để suy ngẫm và đánh giá tầm quan trọng của những người thân thiết nhất trong cuộc đời của chúng ta. Dành thời gian chất lượng bên nhau vào dịp Giáng sinh là tất cả những gì cần làm.

Tin tức về giáo trình

Tôi kèm theo đây hai bài toán đố mà quý vị có thể cùng với con mình giải đáp.

Các bài toán đố trong tuần này:

Lớp Mẫu giáo đến lớp 3

Bạn có thể tạo ra những con số nào bằng cách sử dụng các chữ số 4, 5 và 6?

Một con số có hai chữ số chứa chính xác một số 3. Con số đó có thể là gì?

Lớp 4-6

Hãy thể hiện 275 bằng nhiều cách khác nhau mà bạn có thể làm?

Ai đó đã viết một con số bằng chữ, nhưng các chữ này đã bị cắt rời. Các chữ và ký hiệu được sử dụng là:

Hai	Ba	trăm	chín
Năm	và	.	
Bảy mươi	,		ngàn

Con số ban đầu có thể là gì?

Chúc mọi người giải toán vui vẻ.

Trẻ em phát triển kỹ năng đọc sách, kiến thức và sự hiểu biết bằng cách đọc sách thường xuyên. Dưới đây là một số phương cách mà phụ huynh có thể thử thực hiện ở nhà để hỗ trợ việc học tập của con em:

- Khuyến khích và khuôn mẫu cho việc đọc sách ở nhà

Tin của Hiệu Trường (tiếp theo)

- Lắng nghe con mình đọc các bài đọc của chúng và đặt những câu hỏi cụ thể liên quan đến những gì các em đọc được
- Cùng con mình đọc sách
- Chia sẻ những gì quý vị đang đọc với con mình
- Đọc cho con mình một câu chuyện trước khi đi ngủ
- Nói chuyện với con mình về những trường hợp khác nhau mà quý vị phải đọc các bài văn.

Chúc mọi người đọc sách vui vẻ.

Đêm vui về cho gia đình

Học kỳ này, chúng ta sẽ tổ chức Family Fun Night lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đại dịch Covid 19 đã khiến chúng ta không thể tổ chức Family Fun Night trong những năm gần đây. Sự kiện này sẽ diễn ra trong sân trường vào Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12, bắt đầu lúc 5g30 chiều. Các thành viên của Hội Phụ huynh và Thân hữu của trường đã làm việc cùng với APRIM Simon McCullough để lên kế hoạch và chuẩn bị cho buổi tối. Tôi hy vọng sẽ gặp tất cả quý vị vào tối thứ Sáu.

Tốt nghiệp lớp 6

Vào Thứ Tư, ngày 14 tháng 12, học sinh Lớp 6 của chúng tôi sẽ kỷ niệm việc hoàn thành bậc tiểu học bằng Lễ Tốt nghiệp Lớp 6 sẽ diễn ra tại hội trường của trường lúc 6g chiều. Sau Nghi lễ Tốt nghiệp, các em sẽ di chuyển bằng xe buýt để đến và trở về từ Khách sạn Watermark, Glenelg để cùng nhau ăn mừng Bữa tối Tốt nghiệp Lớp 6 của mình. Thông tin chi tiết về buổi tối sẽ được cung cấp cho các gia đình gần thời gian hơn.

Thứ Tư, ngày 14 tháng 12 sẽ là ngày cuối cùng của năm học đối với học sinh Lớp 6 của chúng tôi. Tất cả học sinh toàn trường sẽ nhận được học bạ năm học vào ngày này.

Giảng Dạy và Học Tập: Tin tức Học kỳ 4 Tiểu học

Lớp 4/5P & 5/6S bắt đầu học kỳ cuối cùng bận rộn của năm 2022 với cảm giác phấn khích. Các em Lớp 6 của chúng ta đang bận rộn chuẩn bị Video Tốt nghiệp dưới sự hướng dẫn tài tình của Thầy Kilburn, Cô Meyer và Cô Smith. Các em cũng đang chuẩn bị để hoàn thành bậc tiểu học và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, gia nhập một cộng đồng trường học mới vào năm 2023. Chúng tôi có nhiều học sinh đã tham gia Lễ hội Điền kinh SACPSSA vào ngày 25 tháng 11.

CÁC MÔN HỌC TRONG GIÁO TRÌNH

VIẾT: Chúng tôi đã khám phá văn Phản hồi và Đánh giá.

TOÁN HỌC: Phân số và Số thập phân, Biểu diễn dữ liệu, Đo lường

TẬP ĐỌC: Văn bản lớp: Một lần. Tiếp tục với các Nhóm Tập đọc trong lớp Văn học. Hầu hết các nhóm đã làm việc để cải thiện kỹ năng viết trong thời gian này. Một số nhóm đã chuyển sang trọng tâm đọc.

ĐÁNH VĂN: Chương trình cụ thể, bao gồm tiến trình (Thứ 2 – Kiểm tra trước; Thứ 6 Đánh giá) các Từ khoa học

TÔN GIÁO: Chương trình RE của chúng tôi trong học kỳ này tiếp tục tập trung vào Chương trình Tình dục Con người dựa trên Khuôn khổ *Made In The Image of God*. Chương trình này tiếp tục diễn ra từ cuối Học kỳ 3 khi chúng tôi dành nhiều thời gian hơn để lập ra các tiêu chuẩn của nhóm. Hiện nay chúng tôi đang khám phá những thay đổi về thể chất, xã hội, cảm xúc và tinh thần xảy ra ở tuổi dậy thì.

KHOA HỌC: Lược: Điện từ, OneNote: video Tích hợp với **Công nghệ**

SỨC KHOẺ: Chúng tôi đã khám phá việc Phản hồi và Đánh giá.

Ban nhạc trường học

Ban nhạc Peace and Harmony của trường chúng ta đã trình diễn tại Hội chợ Đường phố Semaphore vào Chủ nhật ngày 27 tháng 11. Đó là một cơ hội tuyệt vời để ban nhạc của trường biểu diễn tài năng của mình trước cộng đồng rộng lớn hơn. Chúc tất cả các thành viên trong ban nhạc của trường thành công tốt đẹp và một lần nữa xin cảm ơn điều phối viên ban nhạc là Duncan Kilburn với nỗ lực tuyệt vời mà ông đã làm trong việc hỗ trợ và nuôi dưỡng sự trưởng thành và phát triển của các thành viên trong ban nhạc của trường chúng ta.

Tạm biệt cô Alana Schild

Chúng tôi cảm ơn và tạm biệt cô Alana Schild, người đã đảm nhận vai trò giáo viên lớp R/1C vào mỗi Thứ Ba trong suốt học kỳ Hai, cùng làm việc với Danielle Librandi (R/1L). Alana được cộng đồng trường biết đến khi hoàn thành năm thứ 3 của mình trong vai trò Thực tập Giảng dạy trước khi tuyển dụng với Natalie Doyle vào năm 2019 đồng thời đảm nhận công việc Giảng dạy Thay Thế Tạm thời thường xuyên với chúng tôi trong suốt năm 2022. Chúng tôi chúc Alana luôn được hưởng phép lành khi cô ấy bắt đầu các chương tiếp theo trong sự nghiệp giảng dạy của mình.

Việc Chuyển tiếp toàn trường để chuẩn bị cho năm 2023

Vào Thứ Ba, ngày 13 tháng 12, từ 1g đến 1g30 chiều, tất cả trẻ em sẽ đến thăm giáo viên và lớp học năm 2023 của chúng để chuẩn bị cho năm học 2023. Điều này tạo cơ hội cho trẻ em làm quen với lớp học mới, với giáo viên lớp và những học sinh mà chúng sẽ học chung trong niên khóa 2023.

Cảm ơn các tình nguyện viên

Xin cảm ơn tất cả các tình nguyện viên tuyệt vời của chúng tôi, những người đã hỗ trợ con em và trường học của chúng tôi bằng nhiều cách trong suốt năm 2022. Có một nghiên cứu rõ ràng cho thấy rằng kết quả học tập của học sinh được cải thiện khi các gia

Tin của Hiệu Trường (tiếp theo)

đình tham gia và hợp tác chặt chẽ với nhà trường. Nếu không có sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, chúng tôi sẽ không thể mang đến nhiều cơ hội khác nhau cho con em chúng ta. Những nỗ lực không ngừng của các tình nguyện viên của trường luôn luôn được đề cao.

Đội ngũ giáo viên và cơ cấu lớp học của năm 2023

Tôi đã hoàn thành việc sắp xếp cơ cấu lớp học và vai trò giảng dạy cho năm học 2023. Các giáo viên đã hoàn tất quá trình sắp xếp trẻ em vào các lớp học để chuẩn bị cho năm 2023. Trẻ em sẽ biết lớp học của mình vào Thứ Ba ngày 13 tháng 12 trong Chương trình Chuyển Tiếp Toàn trường chúng tôi để chuẩn bị cho năm học 2023.

Dưới đây là sơ lược về cơ cấu đội ngũ giáo viên năm 2023 của chúng tôi:

Shaun O'Leary: Hiệu trưởng, Trưởng nhóm Giảng Dạy và Học Tập về Toán học và STEM

Simon McCullough: Trợ lý Hiệu trưởng về Bản sắc Tôn giáo và Sứ mệnh (0,6), Điều phối viên Giáo dục Hòa nhập (0,2), Giáo viên chuyên môn về Âm nhạc/Kịch nghệ (0,2)

Louise Moody (chỉ trong Tuần 1 đến tuần 4 của Học kỳ 1) & Tricia Pfeiffer: Trưởng nhóm Giảng Dạy và Học Tập về Văn học, Điều phối viên môn Ngôn ngữ Bổ sung Tiếng Anh (0,8)

Giáo viên Vỡ lòng: Catherine Crosbie (0,6) và Melissa Strudwick (0,6)

Giáo viên Lớp R/1: Danielle Librandi

Giáo viên Lớp R/1: Anna Huỳnh

Giáo viên Lớp 1/2: Natalie Doyle

Giáo viên Lớp 2/3: Jennifer Craig

Giáo viên Lớp 3/4 Ben Higgins

Giáo viên Lớp 4/5 Matt Pick

Giáo viên Lớp 5/6 Jane Smith

Janine Myer: Giáo viên chuyên môn Pháp ngữ (0,2)

Daniel Nguyễn: Giáo viên Chuyên môn Thể dục (0,2).

Học phí

Học phí của trường vào năm 2023 sẽ không thay đổi.

Học phí Trường St Joseph Ottoway 2023

	Trọn học phí	Học phí đã được chức giảm	Học phí Vỡ lòng
Trẻ đầu tiên	\$1490	\$990	\$690
Trẻ thứ hai	\$990	\$750	
Trẻ thứ ba	\$750	\$500	
Trẻ thứ tư	\$0	\$0	

*Chúng tôi khuyên gia đình hãy nói chuyện với nhân viên Tài chính Anne Turtle về điều kiện để được giảm học phí.

Đề cử vào Hội đồng trường năm 2023

Chúng tôi kêu gọi sự đề cử đến các thành viên của cộng đồng trường học, những người muốn phục vụ trong hội đồng trường vào năm 2023. Hội đồng trường đóng một vai trò quan trọng trong quản trị trường học. Hội đồng cũng cho phép phụ huynh có tiếng nói trong định hướng chiến lược của trường. Trở thành thành viên của hội đồng nhà trường có thể là một trải nghiệm rất thú vị và bổ ích. Hội đồng trường họp hai lần một học kỳ vào thứ Hai lúc 5g30 chiều.

Nếu quý vị quan tâm đến việc phục vụ trong hội đồng trường vào năm 2023, vui lòng điền vào mẫu đề cử bên dưới và gửi lại cho văn phòng trường.

Đề cử vào Ủy ban Tài chính Trường học năm 2023

Chúng tôi kêu gọi sự đề cử của các thành viên của cộng đồng trường học, những người muốn phục vụ trong ủy ban tài chính trường học vào năm 2023. Ủy ban tài chính trường học báo cáo trực tiếp với hội đồng trường và đóng một vai trò quan trọng trong việc quản lý và minh bạch trường học. Ủy ban tài chính của trường họp một tuần trước các cuộc họp của hội đồng trường (hai lần mỗi học kỳ).

Tin của Hiệu Trường (tiếp theo)

Nếu quý vị quan tâm đến việc phục vụ trong ủy ban tài chính của trường vào năm 2023, vui lòng điền vào mẫu đề cử bên dưới và gửi lại cho văn phòng trường.

Những ngày quan trọng

Học kỳ 4 kết thúc vào 12g30 chiều Thứ Sáu, ngày 16 tháng 12.

Học kỳ 1 bắt đầu từ 8g45 sáng thứ Hai ngày 30 tháng Giêng.

Tôi kính chúc tất cả các gia đình của chúng ta một kết thúc năm học thú vị, một kỳ nghỉ hè an toàn và hy vọng Giáng sinh là một lễ kỷ niệm vui vẻ với sự ra đời và sự hiện diện liên tục của Chúa Giê-su trong cuộc sống của chúng ta.

Cùng làm việc hợp tác với quý vị.

Shaun O'Leary.

Đề cử vào Hội đồng trường năm 2023

Vui lòng gọi lại cho Shaun O'Leary

Tôi muốn đề cử _____ để phục vụ trong Hội đồng Trường St Joseph vào năm 2023.

Chữ ký của người được đề cử _____

Tôi _____ muốn ứng cử để phục vụ trong Hội đồng Trường St Joseph vào năm 2023.

Chữ ký _____

Đề cử vào Ủy ban tài chính trường học

Vui lòng gọi lại cho Shaun O'Leary

Tôi _____ muốn ứng cử để phục vụ trong Ủy ban Tài chính của Trường St Joseph vào năm 2023.

Chữ ký _____

Tin của APRIM



Buổi tối vui vẻ cho gia đình – ‘St Joseph’s on the Green’ – Thứ Sáu ngày 9 tháng 12

Tất cả gia đình học sinh được mời đến sân trường để tham dự ‘Buổi tối vui vẻ cho gia đình’ từ 5g30 chiều đến 8g tối. Buổi tối này là dịp để cộng đồng Trường St Joseph cùng nhau kỷ niệm ‘Năm học 2022’. Học sinh sẽ hát các bài hát và Ban nhạc của Trường sẽ trình diễn.

Vui lòng mang theo bữa tối và đồ uống của riêng quý vị. Sẽ có xúc xích BBQ miễn phí cho đến khi hết. Căng tin sẽ đóng cửa vào ban đêm, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có sẵn xe bán trà và cà phê.

Tất cả trẻ em phải có người lớn đi kèm cho sự kiện này. Hãy cùng chúng tôi trùm chẵn thưởng thức Buổi tối vui vẻ cho gia đình do con em quý vị thực hiện.

CATHOLIC SCHOOLS MUSIC FESTIVAL 2022

Vào Thứ Hai, ngày 26 tháng 9, 16 thành viên của ban hợp xướng của trường chúng ta đã biểu diễn tại **Adelaide Festival Theatre**. Các em đã có một trải nghiệm thú vị khi hát với các ca đoàn khác từ các trường Công giáo Nam Úc và tham dự vào buổi tối giải trí âm nhạc tuyệt vời.

Trong 3 học kỳ vừa qua, những học sinh này đã chăm chỉ học lời ca và vũ điệu của 9 bài hát (bao gồm cả một bản liên khúc dài 13 phút!). Các em đã hát rất hay và rất tự hào khi được đại diện cho trường St Joseph.



Thành viên của ban Hợp xướng St Joseph 2022 trong Đại Hội Văn nghệ Trường học là...

Angeline ☆ Ava ☆ Ayliffe ☆ Ba Giang ☆ Cat
Damian ☆ Dmitri ☆ Dylan ☆ Jason ☆ Jessica ☆
Karl ☆ Marco ☆ Marie-Claire ☆ Miranda ☆ Nhicole
Rebecca ☆ Savannah ☆ Serah ☆ Sierra ☆

Catholic Schools Athletics Carnival 2022

Đại Hội Điền Kinh Các Trường Công Giáo được tổ chức vào Thứ Sáu của Tuần 6 tại Sân Vận Động Bridgestone ở Salisbury. Năm nay, một nhóm gồm 27 học sinh từ Lớp 3 đến Lớp 6 đã đại diện cho trường St Joseph Ottoway trong các bộ môn điền kinh khác nhau. Tất cả học sinh đã háo hức mong đợi sự kiện này trong suốt cả năm và đã tranh tài thành công rực rỡ trong các bộ môn chuyên biệt của mình.

Một lời hoan nghênh nồng nhiệt cho tất cả các học sinh đã nhận được ruy băng ban khen. Học sinh không chỉ thi đua tốt mà còn đại diện cho trường một cách tự hào trong ngày mặc dù thời tiết âm áp. Cảm ơn ông Higgins, bà Robinson và các giáo viên Tiền Tuyển dụng đã hỗ trợ trong ngày.

Daniel Nguyễn - Giáo viên Thể dục



Tin của OSHC

Kính gửi phụ huynh và người chăm sóc.

Xin đón chào mọi người đến với OSHC

3 Chú chuột nhất đang đến thăm từ Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên.

Các trẻ em được quan sát những con Chuột nhất đang chạy nhón nháo và ngủ trong chuồng của chúng. Các em đã tra cứu thông tin về chế độ ăn uống của chúng và đã chuẩn bị trái cây để cho chúng ăn hàng ngày.

Trẻ em được ở trong một môi trường được giám sát an toàn; việc học tập diễn ra trong khi trẻ chơi, vui chơi và kết bạn mới.

Khi phụ huynh sử dụng OSHC bất thường, quý vị sẽ không tự động nhận được CCS (Child Care Subsidy).

Hãy làm theo hướng dẫn trên ứng dụng myGov của quý vị để xác nhận rằng quý vị đã sử dụng dịch vụ OSHC.

Centrelink chỉ cần xác nhận rằng quý vị đang sử dụng dịch vụ. Nếu không xác nhận, quý vị sẽ không nhận được CCS (Child Care Subsidy).

Chúc Giáng sinh vui vẻ đến tất cả các gia đình học sinh của trường. Chúc mừng năm mới và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong năm học mới.

Mieke

Giám đốc OSHC

Tin Tài chính

HOC PHÍ

Xin nhắc lại rằng tất cả Học phí cho năm 2022 phải được thanh toán trước Thứ Sáu ngày 16 tháng 12.

Nếu quý vị không thể đáp ứng thời hạn này, vui lòng liên hệ với Anne qua số 8415 1102.

Kỳ Thi Đọc Sách của Thủ Hiến



Chúc mừng tất cả các học sinh của trường đã lãnh được bằng khen thưởng của Kỳ Thi Đọc Sách của Thủ hiến!

Năm nay, tất cả học sinh từ lớp Mẫu giáo đến lớp 6 đều tham gia cuộc thi và nhận được chứng chỉ hoặc huy chương. Mọi người làm rất tốt cho một năm đọc sách tuyệt vời tại trường St. Joseph!



Lịch của trường

Học kỳ 4, 2022

		Tháng Mười Hai	Tháng Một
9	Đêm Vui vẻ cho gia đình trường St Joseph 5g30 chiều	16 Học kỳ 4 chấm dứt 12g30 trưa	23 Cửa hàng đồng phục mở cửa từ 8g30 đến 10g30 sáng
14	Lễ Tốt nghiệp lớp 6 Graduation & Bữa tiệc tối		30 Học kỳ 1 Bắt đầu lúc 8g45 sáng